

Số: /BC-HĐND

Bắc Giang, ngày tháng năm 2022

## **BÁO CÁO**

### **Đánh giá kết quả thực hiện các giải pháp nêu trong trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIX**

#### **I. CÁC NỘI DUNG CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ 5**

Tại kỳ họp thứ 5, đã có 4 giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan trả lời chất vấn trực tiếp tại hội trường (Công an tỉnh, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Ngoài ra, có 4 giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan có câu hỏi chất vấn nhưng không trả lời chất vấn trực tiếp tại hội trường mà trả lời bằng văn bản gửi về Chủ tọa kỳ họp (Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Nội vụ, Cục Thuế tỉnh).

Sau kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành văn bản đôn đốc giám đốc và thủ trưởng các cơ quan tổ chức thực hiện các giải pháp nêu trong trả lời chất vấn, các kết luận của Chủ tọa tại kỳ họp thứ 5.

Đến nay, các đơn vị đã gửi báo cáo đầy đủ, trong đó:

+ Các sở, cơ quan gửi báo cáo đúng hạn là: Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Các sở gửi báo cáo chậm là: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Xây dựng.

#### **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP NÊU TRONG TRẢ LỜI CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ 5 HĐND TỈNH KHÓA XIX**

##### **1. Cục trưởng Cục Thuế tỉnh**

Ngày 03/12/2021, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh đã có Báo cáo số 6011/BCCTBGI trả lời các nội dung chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIX. Sau Kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế tỉnh tổ chức thực hiện và tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị thực hiện các giải pháp đã nêu trong Báo cáo số 6011/BC-CTBGI, cụ thể: "*Số liệu ước thu ngân sách báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2 năm gần đây thường thấp hơn đáng kể so với số thực hiện sau ngày công bố. Dẫn tới số chuyển nguồn lớn ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng ngân sách và phải thêm các thủ tục trong chỉ đạo quản lý điều hành; nợ đọng thuế còn cao tính đến 31/10/2021 là 788,699 tỷ đồng, tăng 88,9 tỷ đồng so với 31/12/2020; kết quả thu nợ năm 2020 chuyển sang năm 2021 là 205,2 tỷ đồng đạt thấp 45,6% so với kế hoạch giao thu tối thiểu 80% số nợ có khả năng thu*".

Ngày 13/5/2022, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh có Báo cáo số 2592/BC-CTBGI báo cáo tình hình thực hiện giải pháp nêu trong trả lời chất vấn tại Kỳ

họp 5, HĐND tỉnh khóa XIX. Sau khi nghiên cứu, Thường trực HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với báo cáo tình hình thực hiện nội dung trả lời chất vấn của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh về 02 nội dung đã nêu trong Công văn số 853/HĐND-CTHĐND ngày 31/12/2021 của Thường trực HĐND tỉnh.

Các giải pháp đã được Cục Thuế tỉnh quan tâm triển khai ngay sau khi nhận được văn bản nêu trong trả lời chất vấn. Qua đó, việc triển khai các giải pháp được thực hiện: Giao dự toán thu NSNN năm 2022 sát với thực tế; phân tích đánh giá những tác động ảnh hưởng đến thu NSNN năm 2022; nắm bắt kịp thời tiến độ các dự án khu dân cư, khu đô thị để dự báo sát thực tế hơn; nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp trọng điểm, có số thu lớn,...; quản lý và cưỡng chế nợ theo quy định; phối hợp với các cơ quan có liên quan (các huyện, thành phố; ngân hàng) để trích chuyển tiền thuế vào ngân sách nhà nước,... Kết quả thu nợ đọng tiền thuế đã được nêu tại báo cáo.

Thời gian tới, đề nghị Cục trưởng Cục Thuế tỉnh quan tâm hơn nữa đến công tác dự báo, lựa chọn thời điểm đánh giá số thu ngân sách phù hợp, để xác định số thu sát với thực tế; tích cực thu hồi nợ thuế đối với số nợ có khả năng thu; giảm số nợ thuế mới phát sinh năm 2022 và các năm tiếp theo để góp phần tăng thu ngân sách địa phương.

## **2. Giám đốc Sở Xây dựng**

Trả lời chất vấn trực tiếp tại Kỳ họp thứ 5, Giám đốc Sở Xây dựng đã nêu những giải pháp, cụ thể như: Khắc phục công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng; khắc phục tình trạng lập quy hoạch, quản lý quy hoạch kiến trúc; công tác quản lý, phát triển nhà trọ còn nhiều bất cập và Chủ tọa kỳ họp đã có kết luận cho nội dung này.

Ngày 24/5/2022, Giám đốc Sở Xây dựng có Công văn số 1259/SXD-TTr báo cáo kết quả thực hiện giải pháp nêu trong trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIX.

Sau khi nghiên cứu, Thường trực HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với báo cáo kết quả thực hiện nội dung trả lời chất vấn của Giám đốc Sở Xây dựng. Các giải pháp trong trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIX đã được triển khai thực hiện nghiêm túc ngay sau khi kết thúc kỳ họp, kết quả đạt được giúp cho công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng; tình trạng lập quy hoạch, quản lý quy hoạch kiến trúc; quản lý, phát triển nhà trọ trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt hơn; tăng cường kiểm tra trật tự xây dựng, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm.

Thời gian tới, đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng tiếp tục quan tâm phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng; nâng cao chất lượng thẩm định quy hoạch; hạn

chế tối đa việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng.

### **3. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường**

Ngày 06/12/2021, Giám đốc Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 4268/STNMT-VP trả lời các nội dung chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIX. Sau Kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện các giải pháp đã nêu trong Báo cáo số 4268/STNMT-VP, cụ thể: Trong việc thực hiện danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn thẩm định nhu cầu sử dụng đất; công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt.

Ngày 25/5/2022, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có Báo cáo số 159/BC-STNMT về kết quả thực hiện giải pháp nêu trong trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIX.

Sau khi nghiên cứu, Thường trực HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với báo cáo kết quả thực hiện nội dung trả lời chất vấn của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Các giải pháp trong trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIX đã được triển khai thực hiện nghiêm túc ngay sau khi kết thúc kỳ họp, kết quả đạt được giúp cho công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành có liên quan đẩy nhanh tiến độ tổng rà soát các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để điều chỉnh, theo đó sẽ cắt giảm các công trình, dự án không thực hiện hoặc chưa thực sự cần thiết đảm bảo đúng quy định của pháp luật; có phương án, giải pháp xử lý 12 dự án chậm đưa đất vào sử dụng; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành lắp đặt vận hành lò đốt rác đã đăng ký hỗ trợ theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; hoàn thiện các thủ tục pháp lý và triển khai xây dựng các nhà máy rác tại các địa phương: Hiệp Hòa, Lục Nam, Lục Ngạn, Việt Yên và thành phố Bắc Giang theo kế hoạch đề ra.

### **4. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông**

Trả lời chất vấn trực tiếp tại Kỳ họp thứ 5, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã nêu những giải pháp, cụ thể như: Thực trạng và giải pháp để thực hiện hiệu quả chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; Giải pháp để giải quyết vấn đề ngầm hóa và chỉnh trang mạng cáp thông tin trên địa bàn tỉnh; Giải pháp khắc phục, xử lý tình trạng lợi dụng trang mạng xã hội cá nhân để bán hàng dẫn đến nhiều hệ lụy khó lường như thất thu thuế, hàng giả, hàng kém chất lượng không thể kiểm soát và Chủ tọa Kỳ họp đã có kết luận cho nội dung này.

Ngày 04/5/2022 Sở Thông tin và Truyền thông có Văn bản số 542/STTTT-TTBCXB về việc báo cáo tiến độ thực hiện các giải pháp nêu tại Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIX.

Sau khi nghiên cứu, Thường trực HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với kết quả thực hiện các giải pháp nêu trong trả lời chất vấn của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Các giải pháp nêu trong trả lời chất vấn đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, bước đầu đạt kết quả như: Giải pháp thực hiện chuyển đổi số; giải pháp ngầm hóa và chỉnh trang mạng cáp thông tin; giải pháp khắc phục, xử lý tình trạng lợi dụng trang mạng xã hội cá nhân để bán hàng;...

Tuy nhiên, lĩnh vực thông tin và truyền thông vẫn còn những tồn tại, hạn chế đó là: hạ tầng công nghệ thông tin của các cấp, các ngành phục vụ chuyển đổi số còn thiếu đồng bộ, cấu hình thấp; an toàn, an ninh thông tin còn hạn chế; thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao, hoạt động thương mại điện tử ở các vùng nông thôn, miền núi còn chưa phát triển; chưa huy động được nguồn lực của xã hội... Thiếu kinh phí thực hiện ngầm hóa, các doanh nghiệp chưa quan tâm đến việc ngầm hóa, thanh thải, cáp thừa; công tác phối hợp, hợp tác giữa các doanh nghiệp chưa đồng bộ; cơ quan quản lý nhà nước tại một số địa phương chưa quyết liệt, chưa sâu sát... Vẫn còn tình trạng doanh nghiệp chưa được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh đã thực hiện việc phát bưu gửi; tình trạng vi phạm quy định trong chuyển phát nhanh...

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục quan tâm chỉ đạo khắc phục những hạn chế, tồn tại trong chuyển đổi số; ngầm hóa và chỉnh trang mạng cáp thông tin; tình trạng lợi dụng trang mạng xã hội cá nhân để bán hàng trái quy định. Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cấp, các ngành, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi số; ngầm hóa và chỉnh trang mạng cáp thông tin; khắc phục tình trạng lợi dụng trang mạng xã hội cá nhân để bán hàng trái quy định.

### **5. Giám đốc Sở Y tế**

Ngày 03/12/2021, Giám đốc Sở Y tế có Báo cáo số 1054/BC-SYT trả lời các nội dung chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIX. Sau Kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã yêu cầu Giám đốc Sở Y tế tổ chức thực hiện các giải pháp đã nêu trong Báo cáo số 1054/BC-SYT, cụ thể: Giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch Covid-19 và tình trạng khám chữa bệnh tư nhân không phép.

Ngày 24/5/2022, Giám đốc Sở Y tế có Báo cáo số 592/BC-SYT báo cáo kết quả thực hiện các giải pháp đã nêu tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIX.

Sau khi nghiên cứu, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với kết quả thực hiện các giải pháp nêu trong trả lời chất vấn của Giám đốc Sở Y tế. Các giải pháp nêu trong trả lời chất vấn đã được triển khai thực hiện khá nghiêm túc, hiệu quả như: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Khắc phục tình trạng cơ sở khám chữa bệnh tư nhân không phép, khám

chữa bệnh không đúng quy định, chỉ định cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được cấp phép.

Tuy nhiên, việc mua sắm trang thiết bị, thuốc, vật tư, phương tiện phòng hộ phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 vẫn để xảy ra tình trạng vi phạm quy định của pháp luật phải khởi tố hình sự; tình trạng cơ sở khám chữa bệnh tư nhân không phép, khám chữa bệnh không đúng quy định vẫn tồn tại ở một số địa phương.

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế quan tâm chỉ đạo khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.

## **6. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch**

Trả lời chất vấn trực tiếp tại Kỳ họp thứ 5, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nêu những giải pháp, cụ thể như: Giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong việc lợi dụng văn hóa tín ngưỡng để trục lợi; tu bổ, trùng tu 39 di tích lịch sử, văn hóa còn chậm.

Ngày 13/5/2022, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Báo cáo số 92/BC-SVHTTDL báo cáo kết quả thực hiện các giải pháp đã nêu tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIX.

Sau khi nghiên cứu, Thường trực HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với kết quả thực hiện các giải pháp nêu trong trả lời chất vấn của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với 02 nội dung: Giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong việc lợi dụng văn hóa, tín ngưỡng để trục lợi; tu bổ, trùng tu 39 di tích lịch sử, văn hóa còn chậm.

Tuy nhiên, đề nghị Giám đốc Sở VH TT & DL quan tâm tập trung chỉ đạo một số vấn đề sau:

\* Đối với việc thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục các hạn chế, khuyết điểm trong việc lợi dụng văn hóa tín ngưỡng để trục lợi:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần quan tâm tình trạng hiện nay, phủ, điện xây dựng càng ngày càng nhiều, hoạt động hầu đồng đang có xu hướng bị lợi dụng để thực hiện các hành vi mê tín, dị đoan, nặng về vật chất; tình trạng đốt vàng mã tràn lan; nhiều bài hát mới ra đời không phù hợp, trang phục biểu diễn bị lai căng,... tác động xấu đến đời sống văn hóa tâm linh, làm mất đi những giá trị văn hóa tốt đẹp vốn có của nghi lễ hầu đồng.

- Quan tâm phối hợp với các cấp, các ngành trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Cần có giải pháp ngăn chặn sự biến tướng, sai lệch trong hoạt động tín ngưỡng thờ Mẫu, trong ý thức thực hành của các thanh đồng, bản đền, bản phủ tại các cửa đền, cửa phủ hiện nay. Có định hướng bảo tồn nghệ thuật hát chầu văn và định hướng trào lưu sinh hoạt văn hóa tâm linh trong nhân dân theo đúng đường lối của Đảng.

\* Đối với việc thực hiện các giải pháp đôn đốc các địa phương có di tích được hỗ trợ kinh phí tu bổ năm 2021 hoàn thiện thủ tục để triển khai thi công tu bổ, hoàn thiện thủ tục thanh quyết toán theo quy định:

Sở VH TT&DL quan tâm, phối hợp với UBND cấp huyện, xã hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện quy trình lập dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố rà soát, lập danh mục các di tích xuống cấp cần tu bổ, tôn tạo hàng năm và cả giai đoạn theo thứ tự ưu tiên, phân kỳ đầu tư triển khai thực hiện việc hỗ trợ kinh phí tu bổ di tích đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

### **7. Giám đốc Công an tỉnh:**

Trả lời chất vấn trực tiếp tại Kỳ họp thứ 5, Giám đốc Công an tỉnh đã nêu những giải pháp, cụ thể như: Giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác đảm bảo an ninh trật tự khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh; Giải pháp khắc phục tình trạng buôn bán trái phép linh kiện lắp ráp súng hơi, súng tự chế trên không gian mạng và đường bưu chính; Giải pháp khắc phục tình trạng xe ô tô quá khổ, quá tải và Chủ tọa Kỳ họp đã có kết luận cho nội dung này.

Ngày 10/5/2022, Giám đốc Công an tỉnh có Báo cáo số 231/CAT-TM về kết quả thực hiện các giải pháp nêu trong trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIX.

Sau khi nghiên cứu, Thường trực HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với kết quả thực hiện các giải pháp nêu trong trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5 của Giám đốc Công an tỉnh.

Qua theo dõi, giám sát thường xuyên của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và khảo sát trực tiếp tại Công an các huyện: Hiệp Hòa, Lạng Giang, Yên Thế cho thấy: 6 tháng đầu năm 2022, Công an tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn nông thôn nói riêng, trên địa bàn tỉnh nói chung; tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng xe quá khổ, quá tải; ngăn chặn tình trạng mua bán linh kiện súng tự chế trên không gian mạng và đường bưu chính. Kết quả đạt được khá tích cực: An ninh trật tự được giữ vững; kịp thời phát hiện và xử lý nhiều trường hợp xe ô tô vi phạm về tải trọng và coi nói thành thùng, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; tình trạng lợi dụng mạng xã hội, dịch vụ bưu chính để vận chuyển, buôn bán linh kiện súng hơi, súng tự chế giảm đáng kể.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, qua khảo sát trực tiếp cho thấy: Tình hình an ninh nông thôn vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, tranh chấp đất lâm nghiệp tại một số địa phương chưa được giải quyết dứt điểm; tình trạng khiếu kiện tại một số địa phương có các dự án phải thu hồi đất, giải phóng mặt bằng còn diễn biến phức tạp; tình trạng xe quá khổ, quá tải chưa được ngăn chặn, xử lý dứt điểm, nhất là tại các địa bàn có các mỏ khai thác đất, dự án san lấp mặt bằng, gây bức xúc trong nhân dân.

Đề nghị trong thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp đã triển khai nhằm kiểm chế, ngăn chặn tình trạng xe quá khổ, quá tải và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

### **8. Giám đốc Sở Nội vụ**

Ngày 03/12/2021, Giám đốc Sở Nội vụ có Văn bản số 1933/SNV-CCHC trả lời các nội dung chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIX. Sau Kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã yêu cầu Giám đốc Sở Nội vụ tổ chức thực hiện các giải pháp đã nêu trong Văn bản số 1933/SNV-CCHC, cụ thể: Giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên tiểu học trên địa bàn tỉnh.

Ngày 24/5/2022, Giám đốc Sở Nội vụ có Văn bản số 652/SNV-CCHC báo cáo kết quả thực hiện các giải pháp nêu trong trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh.

Sau khi nghiên cứu, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với kết quả thực hiện các giải pháp nêu trong trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh. Thời gian qua, Sở Nội vụ đã tích cực tham mưu và chủ động triển khai các biện pháp nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thông qua công tác kiểm tra công vụ tại các cơ quan, đơn vị đã phát hiện một số tồn tại, hạn chế, kịp thời chấn chỉnh và đề nghị người đứng đầu cơ quan, đơn vị có biện pháp khắc phục. Bên cạnh đó, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức tuyển dụng, nhằm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên tiểu học trên địa bàn tỉnh và đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Đến nay, mặc dù tình trạng thiếu giáo viên tiểu học chưa được khắc phục triệt để, nhưng do nguyên nhân khách quan, đã được Sở Nội vụ nêu rõ trong báo cáo.

Thường trực HĐND tỉnh nhất trí với báo cáo của Giám đốc Sở Nội vụ, ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời đề nghị Sở tiếp tục chủ động thực hiện các giải pháp đã nêu để duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính và từng bước khắc phục tình trạng thiếu giáo viên tiểu học trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện giải pháp nêu trong trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh của Thường trực HĐND tỉnh./.

#### **Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, cơ quan: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Cục Thuế;
- Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng;
- Lưu: VT, CTHĐND<sub>VA</sub>.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lâm Thị Hương Thành**

